

*
Số 251 - BC/ĐU

BÁO CÁO
kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 10 năm 2024
và nhiệm vụ tháng 11 năm 2024

Thực hiện Quy định số 08-QĐi/ĐUK ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; căn cứ kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 9/2024, Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng tháng 10/2024 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2024 như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy

Ngày 24/10/2024, Đảng ủy trường tổ chức hội nghị kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tháng 10/2024; thảo luận và thống nhất ban hành Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2024¹.

Trong tháng 10/2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trường, về cơ bản, công tác tổ chức cán bộ; tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên; quản lý khoa học công nghệ và đối ngoại; thanh tra, phòng chống tham nhũng và pháp chế; đảm bảo chất lượng giáo dục; tài chính và cơ sở vật chất đã hoàn thành tốt các nội dung đã đề ra trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 9/2024. Cụ thể:

Về công tác tổ chức cán bộ, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo Nhà trường tổ chức thành công Hội nghị viên chức và người lao động, Lễ Khai giảng năm học 2024 - 2025. Tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có thẩm quyền hoàn thành thủ tục thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định và thẩm quyền; giải quyết thủ tục chuyển công tác đối với các viên chức có cơ quan, đơn vị đồng ý tiếp nhận. Triển khai Phương án tạm hoãn hợp đồng và kế hoạch khoán tuyển sinh năm học 2024 - 2025. Thực hiện bổ nhiệm lại đối với các viên chức quản lý hết thời hạn bổ nhiệm theo thông báo. Cử viên chức

¹ Nghị quyết số 248-NQ/ĐU ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình.

quản lý chuyên môn đối với các bộ môn ở các đơn vị khoa, viện. Điều chuyển viên chức trong nội bộ Trường theo yêu cầu nhiệm vụ.

Về công tác tuyển sinh, Nhà trường đã đẩy mạnh công tác tư vấn, truyền thông tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024 theo Kế hoạch của Nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo; thu nhận hồ sơ tuyển sinh chính quy; xét tuyển và gọi thí sinh trúng tuyển nhập học (*đợt bổ sung*). Đẩy mạnh tuyển sinh đại học hệ liên thông hình thức chính quy, vừa làm vừa học.

Về công tác đào tạo, Nhà trường ban hành Kế hoạch và triển khai công tác kiến tập, thực tập cuối khóa năm học 2024 - 2025. Tổ chức đăng ký học học kỳ I, năm học 2024 - 2025 cho sinh viên khóa 66. Tổ chức thi kết thúc học phần lớp Đại học Ngôn ngữ Anh khóa 65 và xây dựng kế hoạch đào tạo học kỳ tiếp theo.

Về công tác giáo dục thường xuyên, Nhà trường tiếp tục tuyển sinh, mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn. Quản lý và giảng dạy có chất lượng các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, các lớp tiếng Anh và Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản. Tổ chức thi, xét công nhận hoàn thành chương trình và cấp Chứng chỉ, Chứng nhận đúng quy định.

Về công tác quản lý khoa học công nghệ, Nhà trường đã phê duyệt kết quả tuyển chọn danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở và danh mục đề tài NCKH của sinh viên cấp Trường năm học 2024 - 2025. Tổ chức nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở đến hạn. Tiếp nhận bài viết tham gia Hội thảo "*Xây dựng và đổi mới chương trình, giáo trình các ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay*".

Về hoạt động đối ngoại, Nhà trường đã hoàn thành thủ tục xét duyệt Lưu học sinh học dự bị tiếng Việt khóa 18, diện tự túc kinh phí. Tiếp nhận Lưu học sinh Lào diện hợp tác và tự túc học dự bị tiếng Việt khóa 18 theo thông báo của Sở Ngoại vụ Quảng Bình.

Về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, Nhà trường đã triển khai cập nhật dữ liệu Nhà trường lên Phần mềm quản lý CSDL theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Triển khai thực hiện công tác đảm bảo CLGD; kế hoạch cải tiến chất lượng 04 CTĐT sau đánh giá ngoài, kế hoạch đánh giá 06 CTĐT, đánh giá cơ sở giáo dục và kế hoạch Ba công khai năm học 2024 - 2025.

Báo cáo kết quả lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp năm 2024 về CTĐT. Ban hành kế hoạch và triển khai công tác lấy ý kiến Nhà sử dụng lao động về Chương trình đào tạo, chất lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2023; lấy ý kiến phản hồi từ viên chức, người lao động về công tác quản lý, về đội ngũ kỹ thuật

viên, nhân viên, cơ sở vật chất và sự phục vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường năm học 2023 - 2024.

Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc. Nhà trường đã tiến hành kiểm tra nội bộ đơn vị thuộc Trường năm học 2024 - 2025 theo kế hoạch. Kiểm tra công tác tổ chức thi môn Năng khiếu ngành Giáo dục thể chất theo kế hoạch của Nhà trường. Công tác kiểm tra nền nếp dạy học tại giảng đường được duy trì thường xuyên. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai đúng kế hoạch; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 10/2024. Tiếp tục thực hiện rà soát và ban hành các văn bản quản lý nội bộ của Nhà trường năm 2024 và góp ý các văn bản, báo cáo của cấp trên và các bên liên quan.

Về công tác quản lý sinh viên, tổ chức thu nhận hồ sơ, đón tiếp sinh viên khóa mới nhập học chu đáo và ổn định nề nếp cho sinh viên khóa 66. Ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đối với sinh viên các khóa 63, 64, 65 và Lưu học sinh Lào. Nhập hồ sơ sinh viên khóa 66 lên Phần mềm Quản lý sinh viên và làm thẻ sinh viên khóa 66 theo quy định.

Công tác tài chính, cơ sở vật chất bảo đảm kinh phí phục vụ tốt các hoạt động của Nhà trường đầu năm học mới. Xây dựng dự toán kinh phí đào tạo trình độ đại học cho sinh viên là người dân tộc thiểu số, sinh viên cư trú vùng biên giới và miền núi năm 2024; dự toán kinh phí tăng định mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho Lưu học sinh Lào. Bố trí chỗ ở và tổ chức các hoạt động phục vụ tại Ký túc xá cho sinh viên đúng quy định. Quản lý tốt quá trình thi công các công trình tại Trường.

Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong Nhà trường tiếp tục được giữ vững. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai theo nội dung Công văn số 784-CV/TU ngày 09 tháng 9 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống lụt, bão và thiên tai trong mùa mưa năm 2024.

2. Công tác xây dựng Đảng

2.1. Công tác chính trị tư tưởng

Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong toàn thể Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa

XII, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức và tham dự đầy đủ, nghiêm túc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong toàn đảng viên Đảng bộ trường².

Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm.

2.2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đảng ủy trường đã ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị, chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025 - 2027, Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng³.

Ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới⁴.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa XII “*về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới*”.

Đảng ủy công nhận Cảm tình Đảng cho 09 quần chúng là sinh viên của Trường; đồng ý cho 01 quần chúng làm hồ sơ kết nạp Đảng; ban hành Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng cho 05 quần chúng ưu tú; giới thiệu 20 đảng viên dự bị tham dự Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa X và 73 Cảm tình Đảng tham dự Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức Lễ kết nạp đảng

² Thông báo số 246-TB/ĐU ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình. Tại Hội nghị có 195/204 đảng viên tham dự (tỷ lệ 95.6%).

³ Kế hoạch số 220-KH/ĐU ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình.

⁴ Kế hoạch số 212-KH/ĐU ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình.

viên đúng quy định. Hoàn thành thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng ra ngoài Đảng bộ trường cho đảng viên đúng quy định.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát

Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 theo kế hoạch. Hoàn thành hồ sơ, chuẩn bị báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2024.

2.4. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể triển khai các hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết tháng 9/2024.

Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn trường triển khai các hoạt động theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình. Phối hợp với lãnh đạo Nhà trường tổ chức thành công Hội nghị viên chức, người lao động triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025. Tổ chức các hoạt động trong viên chức, người lao động chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường triển khai các hoạt động theo chương trình, kế hoạch của Tỉnh đoàn Quảng Bình và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Hướng dẫn các Liên chi đoàn chỉ đạo các chi đoàn hoàn thành Đại hội và Hội nghị lớp theo đúng Điều lệ Đoàn. Tổng kết công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2023 - 2024, mùa hè tình nguyện 2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025. Phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường tổ chức Chương trình Chào Tân sinh viên khóa 66.

Hội Chữ thập đỏ Trường triển khai các hoạt động năm học 2024 - 2025 và Quý IV năm 2024 theo Kế hoạch của Hội CTĐ tỉnh Quảng Bình. Tổ chức kiện toàn BCH các Chi hội cơ sở sau Đại hội và Hội nghị lớp. Tiếp tục khảo sát các trường hợp hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp thực hiện Chương trình “Cùng bạn đến trường”. Tổng kết và trao thưởng cho các tập thể và cá nhân được khen thưởng các cấp. Tổ chức tập huấn về công tác hiến máu tình nguyện, hiến mô tạng và phòng tránh thiên tai cho hội viên CLB Trái Tim Hồng.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11/2024

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy

1.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

a) Công tác tổ chức cán bộ

Tiếp tục triển khai và hoàn thành thủ tục thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định và thẩm quyền. Giải quyết thủ tục chuyển công tác đối với các

viên chức có cơ quan, đơn vị tiếp nhận. Triển khai phương án tạm hoãn hợp đồng và kế hoạch khoán chỉ tiêu tuyển sinh đối với viên chức thuộc đối tượng dôi dư (mang thai, nuôi con nhỏ) đúng quy định.

Quyết định cử viên chức Phụ trách bộ môn đối với các Bộ môn có Trưởng, Phó Trưởng bộ môn hết thời hạn bổ nhiệm. Thực hiện điều chuyển viên chức trong nội bộ Nhà trường phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Chuẩn bị báo cáo và hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng theo kế hoạch của Sở Nội vụ Quảng Bình. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vui vẻ, ý nghĩa và tiết kiệm.

b) Công tác tuyển sinh, đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên

Tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh năm 2024, đẩy mạnh truyền thông tuyển sinh đại học hệ liên thông hình thức chính quy, vừa làm vừa học. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình tuyển sinh các lớp bồi dưỡng đối tượng con em dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Kết thúc công tác tuyển sinh năm 2024, kiểm tra, rà soát hồ sơ tuyển sinh và chuẩn bị các báo cáo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đánh giá các điều kiện đảm bảo, đề xuất các ngành tuyển sinh năm 2025; xây dựng hồ sơ mở ngành đào tạo Đại học sư phạm Tin học.

Tổ chức xét chọn sinh viên các ngành sư phạm hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

Ban hành Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần Học kỳ I, Thời khóa biểu Học kỳ II, năm học 2024 - 2025 đối với các khóa 63, 64, 65. Hoàn thành việc đăng ký khối lượng học tập của sinh viên và tiếp tục triển khai dạy - học khóa 66 theo kế hoạch đào tạo.

Tổ chức tuyển sinh, quản lý và giảng dạy có chất lượng các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, các lớp tiếng Anh và Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản. Tổ chức thi, xét công nhận hoàn thành chương trình và cấp Chứng nhận, Chứng chỉ đúng quy định.

c) Công tác quản lý khoa học công nghệ và đối ngoại

Ký kết hợp đồng thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở năm học 2024 - 2025. Tổ chức hội thảo khoa học “*Xây dựng và đổi mới chương trình, giáo trình các ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay*”. Tổ chức nghiệm thu các đề tài KHCN cấp cơ sở năm học 2023 - 2024 đến hạn.

Tổ chức đón tiếp, làm thủ tục tiếp nhận Lưu học sinh Lào diện hợp tác và tự túc học dự bị tiếng Việt khóa 18 và chuyên ngành K66 chu đáo. Tổ chức các hoạt động chào mừng Quốc khánh Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo kế hoạch. Trao đổi, kết nối và hợp tác với các trường đại học thành viên của Dự án Harmony và các trường đại học Thái Lan.

d) Công tác bảo đảm chất lượng giáo dục

Tiếp tục cập nhật thông tin, dữ liệu (*các nội dung phục vụ các hoạt động đánh giá CTĐT và CSGDDH*) lên Phần mềm quản lý CSDL theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cập nhật dữ liệu Ba công khai theo kế hoạch.

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhà sử dụng lao động về chất lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2023 và chương trình đào tạo; ý kiến cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2023 về chương trình đào tạo. Tổng hợp kết quả lấy ý kiến viên chức và người lao động về công tác quản lý năm học 2023 - 2024.

đ) Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân và công tác pháp chế

Tiến hành kiểm tra nội bộ đơn vị thuộc Trường năm học 2024 - 2025 theo kế hoạch. Tiếp tục duy trì công tác kiểm tra nền nếp dạy học tại giảng đường theo kế hoạch đào tạo của Trường. Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân theo kế hoạch.

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 11/2024. Báo cáo tình hình theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện rà soát và ban hành các văn bản quản lý nội bộ của Nhà trường năm 2024 và góp ý các văn bản, báo cáo của cấp trên, các bên có liên quan.

e) Công tác quản lý sinh viên

Tổ chức thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đối với sinh viên các khóa giữa, cuối khóa và Lưu học sinh Lào. Ban hành Quyết định miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên. Tổ chức Hội nghị dân chủ sinh viên năm học 2024 - 2025 đúng quy định.

Dự thảo Quy định về công tác sinh viên và Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện năm học 2024 - 2025. Tiếp tục nhập hồ sơ sinh viên khóa 66 lên phần mềm Quản lý sinh viên, phát thẻ sinh viên cho khóa 66 và tìm kiếm các hoạt động hỗ trợ cho sinh viên.

g) Công tác tài chính và cơ sở vật chất

Bảo đảm kinh phí phục vụ tốt các hoạt động của Nhà trường. Bảo vệ dự toán ngân sách Trường năm 2025. Thanh toán kinh phí cho viên chức, người

lao động, người học và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, triển khai công tác BHYT năm học 2024 - 2025 cho sinh viên và Lưu học sinh Lào đúng quy định.

Bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của Nhà trường. Tiếp nhận hồ sơ, sắp xếp bố trí chỗ ở cho sinh viên có nguyện vọng và Lưu học sinh người nước ngoài học dự bị tiếng Việt khóa 18. Tiếp tục quản lý, giám sát quá trình thi công các công trình tại Trường theo quy định.

1.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Tiếp tục lãnh đạo làm tốt công tác quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội trong Nhà trường. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống lụt, bão và thiên tai trong mùa mưa năm 2024.

2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

2.1. Công tác chính trị tư tưởng

Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong toàn thể Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2024 theo hướng dẫn của cấp ủy Đảng cấp trên.

Tuyên truyền những chủ đề lớn, trọng tâm từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo Hướng dẫn số 18-HD/ĐUK ngày 09 tháng 10 năm 2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024); kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã (02/12/1964 - 02/12/2024); kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2024) theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

2.2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

Tiếp tục thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình và Kế hoạch số 220-KH/ĐU ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị, chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025 - 2027, Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ban hành Kế hoạch kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân năm 2024; Kế hoạch lấy phiếu đánh giá trách nhiệm đối với các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng theo Quy định số 478-QĐ/TU ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy định số 06-QĐ/ĐUK ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2024; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác xây dựng Đảng năm 2025.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa XII “*về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới*”, đặc biệt là trong thời gian chuẩn bị diễn ra đại hội Đảng các cấp.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát

Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2024.

2.5. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể

Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn trường triển khai các hoạt động theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình. Ban hành kế hoạch, hướng dẫn xếp loại đoàn viên, bình xét thi đua, khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2024. Phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường triển khai các hoạt động theo chương trình, kế hoạch của Tỉnh đoàn Quảng Bình và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội năm học 2023 - 2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025. Đại hội Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2024 - 2027. Tổ chức Cuộc thi: “*Sinh viên với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2024*”. Phát động phong trào thi đua học tập tốt tri ân Thầy, Cô và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hội Chữ thập đỏ Trường triển khai các hoạt động năm học 2024 - 2025 và Quý IV năm 2024 theo Kế hoạch của Hội CTĐ tỉnh Quảng Bình. Tiếp tục khảo sát các trường hợp Hội viên có hoàn cảnh khó khăn: con mồ côi cả cha lẫn mẹ; sinh viên khuyết tật; sinh viên là con dân tộc ít người có hoàn cảnh khó khăn... để thực hiện các Chương trình hỗ trợ, giúp đỡ đặc biệt trong mùa mưa bão. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Công tác hiến máu, hiến mô tạng cho

Hội viên Câu Lạc bộ Trái Tim Hồng. Triển khai Hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2024.

2.6. Nghiệp vụ công tác Đảng và phát triển đảng viên

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường thu nộp đảng phí tháng 11/2024; tạo điều kiện cho Cảm tình Đảng của chi bộ tham dự Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho đối tượng kết nạp Đảng do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức; tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng và rèn luyện quần chúng để giới thiệu đề nghị kết nạp vào Đảng, nhất là quần chúng ưu tú trong lực lượng sinh viên.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 10 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2024, Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình được biết để theo dõi, lãnh đạo và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy Khối (để báo cáo);
- Ủy viên BCH Đảng bộ;
- Các chi bộ trực thuộc;
- Các đơn vị thuộc Trường;
- Các tổ chức đoàn thể;
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Đức Vượng